

Số: 233/BC-SVHTTDL

Bình Thuận, ngày 06 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 01/2023

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BNCTU ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về thực hiện chế độ báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 01/2023 như sau:

I. SỰ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, CẢI CÁCH TƯ PHÁP, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư

Đảng ủy Sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo tổ chức tốt Hội nghị tổng kết hoạt động ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2022; phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị trong ngành trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trong tháng 01/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Trong tháng 01/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò giám sát, nhất là trong hoạt động công vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên, quân chúng toàn ngành thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Trong kỳ báo cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không xảy ra trường hợp vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

2. Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Trong kỳ báo cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không xảy ra vụ việc “tham nhũng vặt”, những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công vụ.

3. Kết quả chủ yếu công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Trong kỳ báo cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không xảy ra vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÁNG TIẾP THEO

1. Tiếp tục tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

2. Kết hợp sinh hoạt Đảng, chính quyền, lồng ghép quán triệt tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nêu cao tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước gắn với bảo vệ chính trị nội bộ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm định hướng và nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và những hoạt động phá hoại của kẻ xấu; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm, khủng bố.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 17/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng ngừa tham nhũng trong toàn ngành, nhất là công tác tự kiểm tra nội bộ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng đồng thời theo

đổi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trong ngành.

5. Xây dựng và triển khai thực Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban nội chính Tỉnh ủy công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 01/2023./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TTr (Tùng).

GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Nhân